

# สิ่งแวดล้อมจัดข้อมูล โต้'ปุนกลาง'รุกที่ป่า

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯรับลูก  
กรมอุตุฯสำรวจป่าไม้ แฉข้อมูลเด็ดมัด  
ปุนกลางกรณีประทานบัตรหมดอายุ  
ถึง 7 แปลง ชี้ชัดยังไม่มีมติผ่อนผัน  
ขณะที่ไฟเขียวปุนใหญ่ เนื่องจากไม่กระ  
ทบสิ่งแวดล้อม



อ่านต่อหน้า

๖

(ต่อจากหน้า ๑)

## ■ สิ่งแวดล้อม

แหล่งข่าวในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเปิดเผยว่า การประชุมของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6/25 เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2546 ซึ่งมีนายสุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วย โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระสำคัญๆ หลายเรื่อง ซึ่งเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่แหล่งหินปูน (เขาวง) ต.พุก่าง, ชุนโคเลน และเขาวง

อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี โดยเฉพาะในวาระที่ 4.2 เรื่องการประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 เอ ประกอบคำขอประทานบัตรแร่หินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์พื้นที่อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือปูนกลาง

โดยคณะกรรมการมีมติยังไม่เห็นชอบให้ผ่อนผันการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือการให้ประทานบัตรตามที่บริษัทร้องขอที่บริเวณพื้นที่อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งข้อเท็จจริงมีจำนวนพื้นที่ทั้งหมดรวม 7 แปลงไม่ใช่จำนวน 5 แปลงตามที่เป็นข่าว โดยคณะกรรมการให้เหตุผลว่า ให้บริษัทพิจารณาทบทวนเอกสารและเหตุผลความจำเป็นของการเปิดทำเหมือง

ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 เอทั้ง 7 แปลง โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องของกำลังการผลิตและแหล่งแร่สำรองด้วย

นอกจากนี้คณะกรรมการให้บริษัทเพิ่มเติมรายละเอียดของพื้นที่กันชนและมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงชุมชน วัด และร.ร.ให้ชัดเจน ทั้งนี้ยังกำชับให้คณะทำงานพิจารณาและเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อประกอบกิจการเหมืองแร่อุตสาหกรรมไปตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติม รวมถึงให้กระทรวงสาธารณสุขติดตามตรวจสอบปัญหาสุขภาพจากฝุ่นละอองของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและ

(อ่านต่อหน้า ๑๓)

## ■ สิ่งแวดล้อม

รายงาน ผลให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ทราบต่อไป

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า ในวันเดียวกันคณะทำงานพิจารณาและเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อประกอบกิจการเหมืองแร่อุตสาหกรรม ในบริเวณพื้นที่ต.พุก ráง, ชุนโคลน และเขาวง อ.พระพุทบาท จ.สระบุรี ได้มีมติเห็นชอบในการผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ พื้นที่แหล่งแร่หินปูน(เขาวง)ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง) จำกัด หรือปูนใหญ่จากกรม. เพื่อการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรจำนวน 5 แปลง และพื้นที่ทิ้งมูลทรายจำนวน 3 แปลง เนื่องจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยฯได้ดำเนินการขออนุญาตประทานบัตรถูกต้องตามข้อบังคับทางด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้นคณะทำงานจึงได้มีมติผ่อนผันประทานบัตรในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว